



# กองเกษตรสาธารณสุข

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทรศัพท์.02-281-0859, โทรสาร 02-282-2871

ครั้งที่ 126/2553

16 ธันวาคม 2552

“รองปลัดฯ ศักดิ์ชัย” เปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างจริยธรรมและจรรยาข้าราชการพลเรือน  
กระทรวงเกษตรฯ เพื่อเสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ และพัฒนา  
ความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ

นายศักดิ์ชัย ศรีบุญเชื้อ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังเป็นประธาน เปิด  
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างจริยธรรมและจรรยาข้าราชการพลเรือน ว่า ด้วยภารกิจหลักของ  
ข้าราชการที่ต้องให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ภายใต้การใช้อำนาจที่ได้รับมอบหมายจากรัฐ ดังนั้น ในการ  
ปฏิบัติงาน จำเป็นต้องมีความ รับผิดชอบ ดูแล จัดการ ตัดสินใจเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะการจัดการ  
ทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนและประเทศชาติ ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ซึ่งในปัจจุบัน  
สำนักงาน ก.พ. ได้กำหนดสมรรถนะหลักของข้าราชการ ทั่วไปที่ทุกคน จะต้องสมรรถนะหลัก 5 ประการ  
ประกอบด้วย การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การตั้งสมรรถนะเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ความร่วมแรงร่วมใจ การบริการที่ดี และ  
จริยธรรม ซึ่งจะได้นำเอาหลักการของสมรรถนะมาผูกไว้กับค่าตอบแทน เป็นการ ปรับพฤติกรรมของคนใน  
องค์กรให้มีลักษณะการทำงานที่ พึงประสงค์ ทำให้คนในองค์กรมีผลงานที่ดีขึ้น ส่งผลให้องค์กรโดยรวมมี  
ผลงานที่ดีตามไปด้วย เพื่อให้การดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบังเกิดผล  
ในทางปฏิบัติ

ดังนั้น กระทรวงเกษตรฯ โดยสถาบันเกษตรราชการ ในฐานะผู้รับผิดชอบการพัฒนามนุษย์ จึง  
ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเสริมสร้างจริยธรรมและจรรยาข้าราชการ” เพื่อให้ผู้เข้ารับการ  
ฝึกอบรมมีความตระหนักและมีทัศนคติที่ดี ปฏิบัติตนเป็นข้าราชการยุคใหม่ มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต  
ยุติธรรม และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัยข้าราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ .ศ.  
2551 โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นข้าราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งส่วนกลาง  
และส่วนภูมิภาค จำนวน 75 คน ระยะเวลาการฝึกอบรม 3 วันทำการ ระหว่างวันที่ 16 – 18 ธันวาคม 2552 ทั้งนี้  
ได้เชิญคณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงาน ก.พ. ซึ่งมีความเชี่ยวชาญมาบรรยาย อภิปราย และเสนอแนวทาง  
ปฏิบัติอย่างถูกต้องให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม และคาดหวังว่าข้าราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตร  
และสหกรณ์ จะเป็นข้าราชการยุคใหม่ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต ยุติธรรม มี  
จิตสำนึกราชการใสสะอาด